



ฉบับที่ ๖๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษาฯ สรุปบทเรียน ๑ ปี ด้านการปฏิรูปการศึกษา และทิศทางแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔



เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้จัดเสวนา เรื่อง “สรุปบทเรียน ๑ ปี กับการปฏิรูปการศึกษา (สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ระหว่างกันยายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)” โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนา และมี นายสุชีพ มีดม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับ



ในการเสวนาครั้งนี้ได้มีกรรมการและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย นางกอบกุล อากาศ ณ อยู่ธยา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม นายออน กาจกระโทก เลขาธิการคณะกรรมการ นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมการ รศ.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร นางสุนี จิงวิโรจน์ กรรมการ นางดวงพร รอดพยาธิ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ

ในคณะกรรมการการศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขาธิการประจำคณะกรรมการ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และครูอำเภอศรีสวัสดิ์ และผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมการเสวนา



ดร. ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา ได้กล่าวว่าในห้วงระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการการศึกษา ได้มีการพิจารณาการศึกษาเรื่องต่าง ๆ หลายประการ ซึ่งผลงานหนึ่งที่คณะกรรมการมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก คือ การจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยคณะกรรมการได้ศึกษาวิเคราะห์หลักการทำงานของ ๒๑ ประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำมากำหนดไว้เป็นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทำตัวอย่างคู่มือการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที และจากการเสวนาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ข้อสรุปว่าการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาควรจัดการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานให้เป็นไปตามความพร้อมและความหลากหลายของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการจะนำรายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อองคมนตรี และรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา และส่งไปยังรัฐบาลเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป



นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา



นายเจลา พวงมาลัย



รศ.กิติยไทย สุรกิจบวร



นายอน กาจกระโทก

จากนั้น ประธานคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ ในคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในรอบ ๑ ปี ระหว่างกันยายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ และทิศทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา
๒. นายเจลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. รองศาสตราจารย์กิติยไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
๔. นายอน กาจกระโทก ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน

